

PHỤ LỤC

Giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2023

STT	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết
I. Báo cáo số 36/BC-TTHĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện		
1	Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới trên địa bàn huyện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tận dụng những ưu thế hiện có của địa phương để triển khai thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chỉ đạo các UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí, đặc biệt với các xã mục tiêu về đích năm 2025 nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm sớm hoàn thành những mục tiêu đề ra.	UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới: Văn bản số 1191/UBND-NNNT ngày 16/8/2023 về việc tập trung triển khai thực hiện các nội dung trong xây dựng nông thôn mới và báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý kết quả thực hiện từ nay đến cuối năm 2023; kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 17/8/2023 Xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Tô đến năm 2025; văn bản số 1046/NNNT ngày 27/7/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM và phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.
	Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Tô; đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của người dân; quan tâm, tạo điều kiện nâng cao số lượng, chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tại địa phương.	Triển khai kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 26/5/2023, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị với các mô hình đang triển khai trên địa bàn huyện: Tổng diện tích cây trồng các loại còn duy trì liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp: khoảng 814,2 ha ¹ . Đầu năm 2023, đã vận động nông dân tham gia trồng 20,5 ha cây mía đường theo mô hình liên kết chuỗi với Công ty cổ phần Đường Kon Tum tại 2 xã Đăk Trăm và Ngọc Tú. - Về nâng cao số lượng, chất lượng các HTX, THT: UBND huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa

¹ Mô hình liên kết chuỗi sản phẩm Dứa với công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Rau quả DOVECO Gia Lai: Tổng diện tích 11,7 ha; mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm Mắc ca với công ty cổ phần Dương Gia Kon Tum theo cơ chế hỗ trợ tại Đề án tổng thể nông nghiệp huyện. Diện tích mô hình liên kết khoảng 730 ha; Mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm mía đường với công ty cổ phần Đường Kon Tum 39,5 ha; Liên kết được liệu (gừng, nghệ) trên địa bàn xã Đăk Trăm, Văn Lem với Công ty TNHH Thảo dược Tây nguyên với diện tích 33ha.

		<p>bàn huyện nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tổ chức làm việc với các Hợp tác xã để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai các chính sách liên quan đến các HTX vào ngày 10/11/2023. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã thành lập 06 hợp tác xã, giải thể 01 hợp tác xã; thành lập mới 46 tổ hợp tác. Nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện lên 25 hợp tác xã nông nghiệp với 206 thành viên; có 88 Tổ hợp tác với hơn 1.000 thành viên, chủ yếu là Tổ hợp tác trồng trọt và chăn nuôi.</p> <p>- Trong năm 2023 huyện đã phân bổ kinh phí để thực hiện hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị cho HTX Đức Dung, tại xã Diên Bình và Hợp tác xã Mắc ca Nhân hòa, tại xã Kon Đào với tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí Chương trình MYQG xây dựng NTM.</p>
	<p>Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng nông thôn mới thông minh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã; thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại đơn vị, địa phương.</p>	<p>Thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng nông thôn mới thông minh, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh².</p> <p>- Đối với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh: UBND huyện đã giao kinh phí thực hiện trong năm 2023 và chỉ đạo Phòng Văn hóa và thông tin triển khai thực hiện. Hiện tại Phòng Văn hóa và Thông tin đang thực hiện Lắp đặt hệ thống phát wifi miễn phí trên địa bàn 8 xã với nội dung nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người dân</p>

² Kế hoạch 168/KH-UBND ngày 17/11/2023 triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2023; kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 02/11/2023 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Đăk Tô giai đoạn 2021 -2025

		<p>sử dụng thiết bị công nghệ thông tin (mạng internet không dây (wifi) miễn phí khu vực trung tâm xã, các điểm sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng).</p> <p>- Đối với xây dựng Trang thông tin điện tử cấp xã: UBND huyện đã giao Văn phòng HĐND và UBND huyện làm chủ đầu tư triển khai xây dựng trang thông tin điện tử tại 9 xã, thị trấn, đến nay đã hoàn thành việc thiết lập trang thông tin điện tử cấp xã. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được chỉ đạo triển khai thực hiện.</p>
	<p>Thực hiện phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng nông thôn mới phù hợp, có hiệu quả, có sự ưu tiên trong trả nợ đọng xây dựng cơ bản và ưu tiên cho các xã gần về đích.</p>	<p>Trên cơ sở Kế hoạch kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, UBND huyện đã chỉ đạo bố trí nguồn vốn đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và phù hợp với kế hoạch vốn; trong đó ưu tiên bố trí cho các công trình, dự án không phải thực hiện việc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; đối với các công trình, dự án có giải phóng mặt bằng thì bố trí một phần kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng mới tiếp tục bố trí.</p> <p>Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động, đặc biệt là giải thích rõ các quy định pháp luật, về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân thống nhất thực hiện.</p> <p>Tổ chức làm việc với các đơn vị, địa phương để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Định kỳ, rà soát, điều chỉnh vốn theo thẩm quyền giữa các dự án, công trình chậm giải ngân vốn sang các dự án, công trình có khả năng giải ngân vốn tốt hơn nhưng còn thiếu vốn theo quy định. Đồng thời, đã chỉ đạo các chủ đầu tư khi có khối lượng nghiệm thu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn khối lượng vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn</p>

		trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng.
II. Báo cáo số 13/BC-KTXH ngày 30/6/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng các công trình thủy lợi và tình hình thực hiện chính sách cấp bù, miễn thủy lợi phí trên địa bàn		
1	<p>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác quản lý, khai thác, vận hành, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Thực hiện kế hoạch vận hành công trình thủy lợi theo quy trình; đảm bảo lịch thời vụ đồng bộ, cung cấp nước tưới, tiêu cho sản xuất của người dân tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống công trình thủy lợi thuộc địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi.</p>	<p>Năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Huỳnh Ngọc thực hiện quản lý, vận hành các công trình thủy lợi huyện quản lý để đảm bảo nguồn nước phục vụ nhân dân phát triển sản xuất và an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ; đồng thời cử công chức phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra công ty thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đặt hàng và hiện trạng các công trình thủy lợi tại địa phương; đồng thời thường xuyên phối hợp với Trạm quản lý thủy nông huyện và UBND các xã, thị trấn kiểm tra nguồn nước đến, vận hành, điều tiết nguồn nước để đảm bảo nguồn nước phục vụ Nhân dân phát triển sản xuất.</p> <p>Tổng số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện là 69 công trình, trong đó có 37 công trình UBND tỉnh phân cấp cho huyện quản lý; các Công trình thủy lợi trên địa bàn huyện được quản lý, vận hành, khai thác đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và an toàn trong mùa mưa lũ.</p> <p>Đơn vị chuyên môn Phòng Nông nghiệp và PTNT thường xuyên phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn theo dõi các công trình thủy lợi, hướng dẫn các biện pháp tích điều tiết, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, phổ biến kinh nghiệm tưới tiên tiến, tiết kiệm để các địa phương, doanh nghiệp và người dân áp dụng³.</p>
	<p>Hàng năm có kế hoạch tăng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí và nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi đã xuống cấp, hư hỏng. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí có hiệu quả sát đúng với thực</p>	<p>Hàng năm UBND huyện đều bố trí nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí và thực hiện phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi hàng năm theo quy định.</p>

³Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thiếu nước tưới vụ đông xuân; thực hiện chủ trương phát triển mô hình trồng xen cây ăn quả, cây mắc ca trong vườn cà phê vôi; tiếp tục quản lý chặt chẽ diện tích rừng trồng và đẩy mạnh phát triển rừng trồng...

	<p>tế của địa phương.</p> <p>Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả việc quản lý, khai thác, vận hành, bảo vệ công trình thủy lợi đảm bảo theo quy định; thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng, xuống cấp, vận hành kém để có giải pháp duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Chủ động xây dựng kế hoạch và sử dụng kinh phí miễn cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi và việc sử dụng nguồn vốn cấp bù miễn thủy lợi phí đảm bảo theo quy định.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy ban nhân dân huyện đã giao nhiệm vụ cho phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi theo quy định; ban hành các bản chỉ đạo quản lý triển khai thực hiện thủy lợi trên địa bàn huyện. + Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thường xuyên phối hợp với Trạm quản lý thủy nông huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra nguồn nước đến, vận hành, điều tiết nguồn nước để phục vụ nhân dân phát triển sản xuất; kiểm tra, rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa, đập thủy lợi trên địa bàn huyện. + Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh, Ban quản lý-khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã Kon Đào, Tân Cảnh, Pô Kô và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập Hồ chứa nước các công trình thủy lợi tỉnh quản lý theo quy định.
	<p>Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét, giải quyết đối với các kiến nghị, đề xuất của các xã về việc sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với sửa chữa đập A Dem: Hiện nay UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa đập A Dem, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định. - Đối với đập Bô Na Thương: Trạm Quản lý thủy nông huyện Đăk Tô đã làm việc với UBND xã Kon Đào để thống nhất thời gian nạo vét kênh mương tưới nước trước vụ Đông xuân 2023-3024. - Công trình thủy lợi Đăk Rơ Ngát, xã Đăk Rơ Nga do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum quản lý. UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon

		<p>Tum về kiến nghị của xã.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công trình thủy lợi Đăk Hrom sử dụng, hiện nay công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp hạng mục Thân đập bị nứt, không giữ được nước, Thân công bị rò rỉ nước; Lòng hồ bị đất bồi lấp. Hiện công trình phục vụ tưới cho 5 ha lúa nước và 02 ha cây công nghiệp. Qua khảo sát sơ bộ, nhu cầu kinh phí cần để khắc phục công trình khoảng 400 triệu đồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Pô Kô chủ động đề xuất đưa công trình vào danh mục đầu tư công để bố trí kinh phí thực hiện.
<p>III. Báo cáo số 09/BC-ĐGS ngày 02/6/2023 về Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 173/2020/NQ-HĐND, ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.</p>		
1	<p>Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 173/NQ-HĐND và Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đột phá. Trong quá trình triển khai thực hiện chủ động rà soát đề xuất điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.</p>	<p>UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 173/NQ-HĐND; tổ chức sơ kết 02 năm triển khai đề án phát triển tổng thể nông nghiệp và đề ra các giải pháp trong thời gian đến.</p>
	<p>Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phối hợp và thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện đạt kết quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, nhất là quy hoạch đất đai, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tại các cuộc họp thường kỳ, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. - Trong năm 2023 đã chỉ đạo tổ chức 02 phiên đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất trên địa bàn các xã Diên Bình, Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô. Kết quả đã đấu giá thành 24 lô/49 lô với diện tích là: 5.909 m²; Tổng số tiền trúng đấu giá là: 16.541.568.900 đồng. - Hoàn thành công tác lập thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô. Lập thủ tục điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô; lập nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040; lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk

		Tô.
	Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của đề án, đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động người dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.	Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tập trung phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị nông sản hàng hóa và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các hội viên, đoàn viên triển khai thực hiện tốt nội dung đề án tại cơ sở.
IV. Báo cáo số 03/BC-TTHĐND, ngày 14/3/2023 về kết quả khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách huyện năm 2023		
	- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế-xã hội và phân bổ ngân sách năm 2023, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.	UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 ⁴ . Hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng tổ chức họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá các kết quả đạt được và đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Đến cuối năm 2023 về cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt chỉ tiêu đề ra.
	Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp và Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, đi thực tế cơ sở kiểm tra và hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, phòng chống	UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu xây dựng kế hoạch: kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Tô; xây dựng thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kế hoạch triển khai Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện. Tham mưu UBND huyện phê duyệt 43 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ⁵

⁴ Dự án trồng cỏ nuôi bò sinh sản: vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022: tổng 18 dự án (2 dự án/xã); Dự án trồng cỏ nuôi bò sinh sản: vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023: tổng 11 dự án (1 dự án/xã (riêng xã Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô 02 dự án/xã); Dự án trồng cỏ nuôi bò sinh sản: vốn chương trình PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023: tổng 01 dự án; Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mắc ca vốn chương trình PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023: tổng 01 dự án; Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mắc ca vốn chương trình xây dựng NTM năm 2023: tổng 01 dự án; Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mắc ca vốn chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023: tổng 07 dự án (trừ 2 xã TC và thị trấn Đăk Tô); Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dược liệu trên địa bàn 02 xã Đăk Trăm và Văn Lem Vốn chương trình PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023: Tổng 1 dự án; Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả vốn chương trình PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023: Tổng 1 dự án; Dự án trồng cây dược liệu (MH thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số cũ hội phụ nữ huyện): 01 dự án;

<p>dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Kịp thời tổ chức thăm định và trình UBND huyện phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.</p>	
<p>Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường kiểm tra, theo dõi việc tổ chức giảng dạy, học tập tại các đơn vị trường học; phối hợp tuyên truyền, vận động học sinh đi học chuyên cần và duy trì sỹ số học sinh; tập trung huy động các nguồn lực quan tâm hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại các địa phương.</p>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND xã, thị trấn, đơn vị trường học thực hiện đồng bộ các giải pháp để huy động tối đa học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học và đi học không chuyên cần, nhất là đối với vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Các cơ sở giáo dục đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; chú trọng giáo dục đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh. Triển khai thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017–2025. Công tác xóa bỏ phòng học tạm, mượn trên địa bàn huyện được quan tâm, đến nay trên địa bàn huyện không còn phòng học tạm, mượn.</p> <p>Trong năm 2023 UBND huyện đã triển khai đầu tư xây dựng, sửa chữa cho đơn vị trường học trên địa bàn huyện⁶. Đồng thời cho chủ trương để Phòng Giáo dục và đào tạo thực hiện mua sắm bàn ghế, thiết bị dạy học cho các trường trực thuộc UBND huyện Đắk Tô.</p>

Dự án trồng cây dược liệu (MH thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số của Hội nông dân huyện): 01 dự án.

⁶ Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm (Điểm trường trung tâm); Hạng mục: Nhà học 06 phòng và các hạng mục phụ trợ; Trường mầm non xã Pô Kô; Hạng mục: Bếp ăn một chiều và các hạng mục phụ trợ; Trường tiểu học xã Đắk Trăm; Trường Mầm non xã Văn Lem; Trường Tiểu học Lê Văn Tám; Trường Tiểu học xã Ngọc Tú; Trường Mầm non Sao Mai; Trường Tiểu học Lê Hồng Phong; Trường Tiểu học Đắk Rơ Nga; Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh; Trường Mầm non xã Đắk Rơ Nga; Trường Tiểu học -THCS xã Pô Kô; Trường Tiểu học Đắk Rơ Nga; Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến; Trường Mầm non Hoa Phượng.